

ธุรกิจยื่นช่วยจนสำเร็จ

รายงานข่าวจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ระบุว่า ในการช่วยชีวิต 13 คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงที่ผ่านมากว่า 10 วัน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. ได้นำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ประเภท Multipurpose Plant Inspection Octocopter (MPIO) บินสำรวจพื้นที่ 2 ตร.กม. เพื่อทำแผนที่ทางอากาศและวิเคราะห์สภาพด้านนอกของถ้ำ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ส่งให้ศูนย์ประสานกู้ภัยฯ ตัดสินใจวางแผนช่วยเหลือขั้นต่อไป โดยโดรนซุ่มได้ 30-50 เท่า พร้อมกล้องเทอร์มอล (Thermal) จับอุณหภูมิที่พื้นผิวดิน

นอกจากนี้ ได้เตรียมหุ่นยนต์อีก 3 ชนิด เพื่อให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ ยานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกลขนาดเล็ก (Mini Remotely Operated Underwater Vehicle : Mini-ROV) ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ (In-pipe Inspection Robot : IPIR) และหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติไร้สาย (Autonomous Underwater Vehicles : AUV) ที่มีโซนาร์สแกนเนอร์สามารถตรวจจับสิ่งของต่างๆ ได้แม้ในสภาพน้ำขุ่น

นอกจากนี้ ได้มีการติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ วางระบบท่อส่งและดูดน้ำ 1,000 ลบ.ม./ชม. และประสานเรื่องการนำท่อขึ้นไปติดตั้งบนตอมอผาหิมเพื่อเบี่ยงน้ำออกจากแนวถ้ำ

ขณะเดียวกันบริษัท ปตท.สนับสนุนน้ำมันดีเซลให้คณะทำงานในพื้นที่มูลค่า 5 แสนบาท และพร้อมที่จะเพิ่มวงเงินให้จนกว่าภารกิจจะสำเร็จ พร้อมส่งถังก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) และท่อ HDPE 4 นิ้ว ความยาว 1,500 เมตร พร้อมท่อเหล็กที่สามารถถอดเคี้ยวได้ เพื่อนำมาประยุกต์ต่อหน้าออกจากถ้ำและผู้เชี่ยวชาญ 6 คน

ด้านบริษัท เซฟรอนประเทศไทย ตรวจสอบและผลิตปิโตรเลียม ได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไปช่วยสนับสนุนภารกิจของหน่วยซีลและหน่วยกู้ภัย อาทิ ท่อน้ำแบบดัดองได้ 2,000 เมตร ถังอัดอากาศประมาณ 200 ถัง สายปรับกำลังดัน ไฟฉาย และชูชีพดำน้ำ นอกจากนี้ได้จัดส่งทีมงานเซฟรอนและจากบริษัทผู้รับเหมา ทั้งนักธรณีวิทยา วิศวกรสาขาช่วยปฏิบัติการมากกว่า 20 คน

ซีเอ็มโอ กรุ๊ป ช่วยประสานงานนำเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือ โดยบริษัท ซีเอ็มโอ และบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ ส่งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานคอนกรีต waterzonic จำนวน 5 เครื่อง

เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือทีทีเอ กล่าวว่า ขอเป็นส่วนหนึ่งในความช่วยเหลือด้วยการส่งไฟวิศวกรรมใต้น้ำจำนวน 2,000 อันเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นแท่งไฟเรืองแสงสามารถส่องสว่างใต้น้ำได้ 8-10 ซม. กันน้ำได้ ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ

บริษัท ช.การช่าง นำเครื่องปั่นไฟ 6 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ 20 เครื่อง เข้าไปให้ความช่วยเหลือ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KBA จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 30 KBA จำนวน 3 เครื่อง หากภาครัฐมีความต้องการเพิ่มเติมทางบริษัทยินดีประสานจัดหาให้ เพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป

กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี นำข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่มและมอบโทรศัพท์ True SMART 4G Adventure สมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติเป็น Walkie Talkie ในตัวสำหรับสื่อสารแบบกลุ่มพร้อมซิม รวมทั้งพนักงาน

จิตอาสาจากเครือข่าย เข้าร่วม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาให้ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) นำข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม ขณะที่กลุ่มพีชครบวงจร ได้มอบน้ำดื่มซีพี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบโทรศัพท์ True SMART 4G Adventure สมาร์ทโฟนและเครื่องวิทยุสื่อสาร Walkie Talkie ในเครื่องเดียวกัน 30 เครื่องพร้อมซิม ให้กับเจ้าหน้าที่

บริษัท บางกอกโคมิตส์เซลส์ ผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักแบรนด์ “โคมิตส์” สนับสนุนรถขุดตักเพื่อช่วยการระบายน้ำ และพร้อมช่วยเหลือเพิ่มเติมหากมีการประสานมา

บริษัท นูรอรอดบิวเวอรี่ ภายใต้สิงห์อาสา มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และตัวแทนจำหน่ายสิงห์พ่าย มอบน้ำดื่ม 5,000 ขวด (400 แพ็ค) และทำข้าวกล่องแจกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการกิจ

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย สั่งการให้ผู้จัดการสำนักงานเขต ผู้จัดการสาขา และพนักงานในเขตเชียงราย ร่วมกันบริจาคสิ่งของ และอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการกิจ

ขณะที่สำนักงาน กสทช.ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กสทช.เขต 34 (จ.เชียงราย) เข้าไปในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น รวมทั้งประสานโอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ราย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค ทรู ทีโอที และแคท ได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อหันทะเลสัญญาณไปทางปากถ้ำ และขยายช่องสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะนี้ทุกรายได้ทำการขยายช่องสัญญาณให้สามารถรับโทรศัพท์ได้เร็วและกว้างขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่บริเวณปากถ้ำ ■